

FPT Software ĐN ký kết dạy tiếng Nhật và tạo việc làm cho sinh viên Duy Tân

Chiều 21/9/2015, Lễ Ký kết hợp tác thỏa thuận về việc dạy tiếng Nhật và giải quyết việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin giữa Công ty TNHH Phần mềm FPT chi nhánh Đà Nẵng (FPT Software Đà Nẵng) với 5 trường đại học trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đã diễn ra tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Đại học Duy Tân - một trong những đại học uy tín, đi tiên phong trong hợp tác trong nước và quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ Thông tin đã tham gia ký kết với FPT Software Đà Nẵng trong dịp này.



FPT Software Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm

với đại diện 5 trường đại học tại Tp. Đà Nẵng tại Lễ Ký kết

Để đáp ứng mục tiêu 10.000 lao động chuyên ngành và doanh thu 300 triệu USD vào năm 2020, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, mỗi năm FPT Software Đà Nẵng cần tuyển từ 800 đến 2.000 lao động có trình độ kỹ thuật, biết ngoại ngữ. Do vậy, ký kết thỏa thuận với các trường đại học dịp này sẽ tạo điều kiện để sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin tại các trường Đại học trên địa bàn Tp. Đà Nẵng đạt trình độ tiếng Nhật từ cấp độ N3 trở lên có cơ hội được làm việc tại FPT Software, góp phần giải quyết việc làm cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin nói riêng và sinh viên nói chung. FPT Software sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực Công nghệ Thông tin chất lượng cao theo nhu cầu của doanh nghiệp bằng việc đưa tiếng Nhật vào chương trình đào tạo của trường.

Theo đó, FPT Software sẽ chuyển giao nội dung chương trình đào tạo tiếng Nhật cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin; tuyển thẳng sinh viên năm 3 là học viên của các lớp Nhật ngữ chuyên biệt vào thực tập tại FPT Software Đà Nẵng; trao học bổng hàng năm cho sinh viên có điểm tiếng Nhật cao nhất, nhì của mỗi lớp Nhật ngữ; cam kết hoàn 15.000.000 đồng phí học tiếng Nhật cho sinh viên Công nghệ Thông tin tự học Nhật ngữ đạt được chứng chỉ tiếng Nhật N3 làm việc tại FPT Software Đà Nẵng khi ra trường; sinh viên Công nghệ Thông tin ra trường giỏi tiếng Nhật sẽ nhận được mức lương cao hơn sinh viên không biết tiếng Nhật từ 1.000.000 đến 4.000.000 đồng.



Sinh viên Duy Tân giành nhiều giải thưởng trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Xác định Công nghệ Thông tin là một trong những ngành mũi nhọn, ngay từ khi thành lập trường, Đại học Duy Tân đã đầu tư đẩy mạnh phát triển đào tạo lĩnh vực này. Năm 2007, Duy Tân chính thức hợp tác với ĐH Carnegie Mellon (CMU) - 1 trong 4 đại học hàng đầu về Công nghệ Thông tin ở Mỹ (theo U.S. News) - triển khai chương trình chuẩn quốc tế về Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin và An ninh Mạng. Với việc chuyển giao từ 18 đến 24 môn học cho từng ngành học liên kết, sinh viên Duy Tân có cơ hội được tiếp cận các kiến thức tiên tiến, được học tập với các giảng viên đến từ những trường lớn của Mỹ, và được nhận chứng chỉ quốc tế do đại học ĐH Carnegie Mellon của Mỹ cấp. Những xúc tiến hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng đào tạo Công nghệ Thông tin đã giúp sinh viên Duy Tân bản lĩnh giành giải thưởng lớn trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Tiêu biểu như giải nhất Olympic Tin học năm 2008, giải Nữ Sinh viên Tiêu biểu Toàn quốc trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin năm 2012, giải Nhất và Nhì Cuộc thi Trình diễn pháo hoa trên máy tính năm 2014 - 2015 do Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng tổ chức, giải Nhất tại sân chơi Hackathon App Studio, giải Nhất và giải Ba tại Cuộc thi “Lập trình Ứng dụng Web và Di động trên IBM Bluemix” (HACKATHON 2015)... cùng nhiều giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích trong các cuộc thi Olympic Tin học và các cuộc thi về lập trình trong toàn quốc cũng như do Đại học Duy Tân tổ chức.

Ký kết hợp tác với FPT Software Đà Nẵng sẽ không chỉ tạo cơ hội để sinh viên Duy Tân yêu thích tiếng Nhật có cơ hội được nâng cao trình độ ngoại ngữ mà còn tiếp cận với cơ hội thực tập và việc làm tại một đơn vị uy tín trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

(Truyền Thông)